



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 มกราคม 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### ฝุ่น pm2.5

**สื่อที่นำเสนอ :** สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, บางกอกโพสต์, ไทยรัฐออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เนชั่นทีวี, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, Thaipbs

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมกรม.สั่งจร ว่า กรม.อนุมัติแผนแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แล้ว ทั้งแผนเฉพาะหน้า ระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว พร้อมยกระดับการควบคุมและให้รายงานผลทุกวัน ให้สื่อและสังคมทราบ

-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.เห็นชอบในหลักการ 12 มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ซึ่งนายกฯ มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม วันที่ 23 ม.ค.นี้ โดยจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพูดคุยในระดับปฏิบัติการให้ชัดเจน

-กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่มีฝุ่นสูงสุด คือ เขตพระนคร 87 มก./ลบ.ม. ส่วนฝุ่น PM 10 เกินมาตรฐานบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง

- ก.อุดมศึกษา สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบางสายงานทำงานที่บ้าน และให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาสอนออนไลน์  
-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงว่า ผู้ว่าฯ กทม. สั่งประกาศหยุดโรงเรียน 437 แห่ง ในวันที่ 22 ม.ค. 2563 และเตรียมแจกหน้ากากอนามัย 400,000 ชิ้น ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งและสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ จะให้ข้าราชการ กทม. เหลือเวลาทำงานเป็น 10.00-18.00 น. ตั้งแต่ 22 ม.ค. ไปจนกว่าจะพ้นช่วงวิกฤติ ยกเว้นส่วนงานบริการประชาชน

-นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ยังไม่มีการร้องเรียนกรณีหน้ากากป้องกันฝุ่นขาดตลาดหรือมีการโก่งราคา แต่หากมีพื้นที่ใดขาดแคลนหรือขายแพงเกินจริง เตรียมประสานผู้ผลิตนำสินค้ามาวางจำหน่ายในราคาพิเศษ

-จังหวัดเชียงใหม่ ให้อปท. 10 แห่ง เร่งพ่นละอองรดน้ำต้นไม้ และให้รพ. อสม. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการปฏิบัติตัวกับประชาชน

-ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ตั้งคกก.ทำงานเร่งเก็บรูปเขียนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประชาชนมาไหว้เจ้าตรุษจีน

### สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สธ.ได้ดำเนิน 5 มาตรการสำคัญรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้แก่ 1.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ผ่านศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.เฝ้าระวังการเจ็บป่วย 3.สื่อสารสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในทุกระดับ 4.ดูแลสุขภาพและจัดระบบบริการสาธารณสุข สนับสนุนหน้ากากอนามัย 400,000 ชิ้น เปิดคลินิกมลพิษและจัดทำห้องปลอดฝุ่น และ 5.มาตรการทางกฎหมาย

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ news1005.mcot.net, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เนชั่น, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ย้ำว่า มาตรการควบคุมโรคของไทยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก และไม่เคยปิดกั้นข้อมูล

-ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ก.สาธารณสุขชี้แจงกรณีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวมีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ วัย 32 ปี ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รักษาอยู่ รพ.เอกชนในไทย ว่า ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมกับโรคปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว ได้การวางแผนการรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น 1.เสริมการเฝ้าระวังโรค คัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย 2.คงมาตรฐานการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน 3.ระบบการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องแยก 4.เพิ่มการเฝ้าระวังในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ส่วนกรณีเชื้อสามารถติดจากคนสู่คน จะกำชับบุคลากรทางการแพทย์ให้ป้องกันตัวหากติดตามสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

-รพ.นครปฐม ชี้แจงกรณีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า ได้รับการส่งตัวผู้ป่วยอายุ 70 ปี มีประวัติเดินทางไปเที่ยวเมืองอู่ฮั่นช่วงก่อนปีใหม่ หลังเดินทางกลับมามีไข้ หายใจเหนื่อย จึงรับผู้ป่วยไว้ในห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันโลหิตตามมาตรฐาน ขณะนี้ผู้ป่วยสัญญาณชีพคงที่ ไม่เหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว จึงยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญของ ก.สาธารณสุข

-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ และ นพ.สุเมธ องควรวรรณดี ผอ.สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงว่า ตรวจคัดกรองที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สนามบินเชียงใหม่ พบผู้โดยสารชายชาวจีนวัย 18 ปี เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มีไข้ 38.2 องศาเซลเซียส อยู่ในข่ายต้องสงสัย ได้แยกตัวส่งรพ.นครพิงค์ และเจาะเลือดส่งตรวจที่รพ.จุฬาฯ ใช้เวลา 2 วันจึงทราบผล</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p>- คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน แถลงว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 291 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 80 ราย และมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างกักตัวเฝ้าสังเกตอาการอีกกว่า 900 ราย โดยเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 15 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อนอกประเทศ พบในไทย 2 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย และเกาหลีใต้ 1 ราย ทางการเงินกำลังเร่งสืบสวนหาต้นตอการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน ด้านองค์การอนามัยโลก เรียกประชุมคณะทำงานฉุกเฉินวันนี้ (22 ม.ค.) เพื่อตัดสินใจว่าจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลกหรือไม่</p> <p>- ต่างประเทศเพิ่มการเฝ้าระวัง เช่น ฮองกง เตรียมพร้อมรับมือในกรณีเลวร้ายที่สุด, ไต้หวัน เฝ้าระวังสูงสุดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปหรือมาจากเมืองอู่ฮั่น, เวียดนาม สั่งกวดขันการตรวจตราพรมแดนด้านติดกับจีน</p> <p>- ฟิลิปปินส์ พบเด็กชายชาวฟิลิปปินส์วัย 5 ขวบ มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น และมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยผลการตรวจสอบเชื่อเป็นบวก แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต้องรอผลการตรวจสอบเชื้อจากออสเตรเลีย นอกจากนี้ กำลังเฝ้าระวังอาการชาวจีน 3 คนที่เดินทางมาจากประเทศจีนและมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่ไม่ได้ไปเมืองอู่ฮั่น</p>	
<p><b>ปลดล็อกกระท่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, 77kaoded, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, ช่องone31</p> <p>- เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และกล่าวว่า กำลังเร่งแก้กฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปี 2522 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพราะมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดดีกว่ามอร์ฟีน 13 - 17 เท่า และนำไปใช้บำบัดเลิกยาบ้า ยาไอซ์ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งจะมีการหารือกับ สธ. เพื่อทำMOU ต่อไป</p>	-
<p><b>การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- เสนอบทความพิเศษ โดย ดร.เฉลิมพล ไชยวงกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ควรมีการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้ผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้มีส่วนร่วมเท่าที่สามารถทำได้ และควรปรับแก้ในหลายๆ เรื่อง ดังนี้ 1.ค่ารายหัวปีละ 3,600 บาท ต่ำเกินไป ควรได้รับการแก้ไข อาจมีบางโรคที่ไม่กำหนดเพดานค่าใช้จ่าย โดยใช้งบพิเศษจากส่วนกลางเพิ่มเติมหรือกำหนดให้บางโรคที่เกิดจากการกระทำของตนเองต้องมีเพดานค่ารักษาพยาบาล 2.ควรยกเลิกการจ่ายค่ารายหัวให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้บริการปีละประมาณ 28 ล้านคน และโอนเงินไปรวมเป็นค่ารายหัวของผู้ใช้บริการจริง ทำให้งบประมาณรายหัวเพิ่มเป็นประมาณ 1 หมื่นบาท 3.กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิได้รับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ผู้ยากไร้ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับสวัสดิการจากรัฐ 4.ประชาชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน รัฐบาลต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อาทิ เพิ่มค่าลดหย่อนในการซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิต ให้เงินช่วยเหลือในการซื้อประกันสุขภาพในเท่ากับค่ารายหัว หรือกำหนดขึ้นหรือระดับการร่วมจ่ายตามรายได้ของครอบครัว หรือกำหนดอัตราการร่วมจ่ายคงที่ เช่น 20-30% ของค่าใช้จ่ายจริง 5.ให้ รพ.สต. มีส่วนร่วมในการให้บริการปฐมภูมิมากขึ้น 6.ยกระดับรพ.สต.ให้มีทีมหมอครอบครัวประจำ เป็นหน่วยบริการตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถรับงบรายหัวจากสปสช.ได้โดยตรง 7.รพ.สต.จะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 8.สสอ. และ สสจ. ต้องลงพื้นที่มากขึ้น ในการทำงานร่วมกับรพ.สต. 9.งาน อสม. เป็นงานอาสาสมัคร ค่าตอบแทนไม่ควรอยู่ในระบบงบประมาณ ควรมีหลักเกณฑ์การตอบแทนในความเป็นจิตอาสาต่างกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้เสียสละทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ</p>	-
<p><b>แก้ปัญหาพ.มะนัง จ.สตูล ไม่มีอาหารผู้ป่วย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- เสนอข่าว กรณี รพ.มะนัง จ.สตูล ไม่มีอาหารบริการให้แก่ผู้ป่วยที่มานอนรักษาที่รพ.มานานถึง 6 ปี นายวิริยะ สงเกื้อ รอง นพ. สสจ.สตูล และทีมนิเทศงาน สสจ.สตูล ได้ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการอาหารผู้ป่วย และแจ้งว่า สสจ.สตูลได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว เตรียมนำเสนอต่อจังหวัดสตูล พร้อมเร่งหาผู้รับเหมาทำอาหารและเร่งผลักดันงบประมาณสร้างอาคารโรงครัวต่อไป</p>	-
<p><b>จับสมุนไพรรปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก, มติชน, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 7, 9</p> <p>- เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เขาวนาศัย ผบก.ปคบ. แถลงข่าวการตรวจจับแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรปลอม ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบผลิตภัณฑ์สมุนไพรรปลอมและยาสมุนไพรรปลอมอื่นๆ กว่า 6,000 ขวด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขที่จดแจ้งและไม่มีฉลากภาษาไทย ซึ่งเคยตรวจพบสารห้ามใช้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เช่น ครีมหมี่ (ตลับสีขาว) ครีมหมี่ (ตลับสีเขียว) ครีมเขียว-ขาว ครีมชุดพม่า ครีมกระปุก และตลับเปล่าสำหรับบรรจุครีมกว่า 5,750 ชิ้น และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เคยประกาศว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น LYN, MANG LUK, THUCH MEE, Super Detoxy, เรียกว่า 500 ผิว อีกรกว่า 600 ชิ้น มูลค่าของกลางกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ. สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ อย. และ บก.ปคบ. จะขยายผลตรวจสอบหาโรงงานที่ลักลอบผลิตเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไป</p>	
<p><b>อาหารเสริม-วิตามินไม่ใช่ยารักษา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด          -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาส่วนใหญ่สามารถป้องกันและรักษาได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนวิตามินหรือสารอาหารบางชนิดอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกัน บำรุงสุขภาพ เฉพาะบางภาวะบางโรค และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์          พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า งานวิจัยขนาดใหญ่ในอเมริกา ทดลองให้ผู้สูงอายุกินวิตามินรวมทุกวันติดต่อกัน 5 ปี พบว่าไม่ช่วยชะลอหรือลดต่อกระจก แต่ช่วยลดความเสี่ยงการลุกลามของโรคจุดรับภาพเสื่อมได้ 25% เฉพาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น ดังนั้น หากมีอาการผิดปกติทางตาควรปรึกษาจักษุแพทย์ สำหรับวิธีการดูแลดวงตาคือสวมแว่นกันแดดเมื่อออกกลางแจ้ง กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ อาหารที่มีโอเมก้า 3 สูง ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือส้ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา</p>	
<p><b>วัคซีนป้องกันโรคหัด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา          -เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า รัฐบาลกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคหัดอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ สธ. โดยจะฉีดวัคซีนรวมป้องกัน โรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน เข็มแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน เข็มที่สองเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง หากยังรับวัคซีนไม่ครบ ผู้ปกครองสามารถพาไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p><b>ภัยแล้ง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, ไทยโพสต์          -เสนอข่าว รพ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท มีน้ำใต้ดินเหลือน้อย ทำให้แหล่งน้ำบาดาลที่ใช้สูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปา 2 แห่งสูบน้ำได้เพียงวันละ 23,000 ลิตร ขณะที่รพ.ต้องการใช้น้ำวันละ 40,000-50,000 ลิตร ทำให้ต้องซื้อน้ำบาดาลจากแหล่งน้ำของเอกชน วันละ 20,000 ลิตร นอกจากนี้ รพ.ยังขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล ต.หนองมะโมง นำรถบรรทุกน้ำมาเติมในถังทุกวัน ส่วนสำนักงานชลประทานที่ 12 จะนำรถบรรทุกน้ำมาเติมให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้กระทบผู้ป่วยและการบริการ</p>	
<p><b>โรงงานปล่อยสารพิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์77kaoded, ข่าวช่อง 7, เว็บไซต์ไทยรัฐ          -เสนอข่าว นางศิริลักษณ์ เส็งมี ผอ.ร.ร.วัดบุญญราศรี หมู่ 2 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี นำนักเรียน 430 คน มารับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของสสจ.ชลบุรี ในการปฏิบัติตนกรณีที่มีอาการเจ็บป่วย เนื่องจากช่วงนี้พบนักเรียนมีอาการแสบตา เคืองตา และมีผดผื่นคันขึ้นตามลำตัวกว่า 20 คน คาดว่าสาเหตุมาจากโรงงานแห่งหนึ่งใน ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ปล่อยสารพิษมาตามอากาศ</p>	
<p><b>โรงงานกำจัดขยะติดเชื้อส่งกลิ่นเหม็น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง          -เสนอข่าว นายประเสริฐ แสนหุม ผอ.อบ.ต.มะไฟ หมู่ 1 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วยชาวบ้านประมาณ 70 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อในพื้นที่เผาขยะทุกวันตั้งแต่ 07.00-17.00 น. ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ นายดำรง สิริวิชัย อิมวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด, นายอำเภอเมือง สสจ.สกลนคร, สนง.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ปกครอง มารับเรื่อง และเบื้องต้นจะตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ จากนั้นเจรจากับผู้ประกอบการให้แก้ไขปัญห</p>	